



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๔-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๒ มุลค่าข่าว ๓๑๑,๙๘๒.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



## วัตถุนิยม???

ยังคงเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมไทย สำหรับพฤติกรรมของพระภิกษุบางรูปที่ไม่เหมาะสม หรือข่าวเด็กท้องก่อนวัยอันควร การมีเพศสัมพันธ์ในที่สาธารณะ โดยไม่รู้ลึกผิดชอบชั่วดี ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ และหาทางแก้ไขได้ค่อนข้างยาก แล้วเรื่องนี้คนแควดวงอุดมศึกษาคิดอย่างไรเรามาฟังกัน

เริ่มกันที่ น้องดีดี้ หรือ **สุพัตพงษ์ แนนดี** นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บอกว่า กรณีพระสงฆ์ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมกับความเป็นพระ ทั้งการนั่งเครื่องบินเจ็ต สะสมรถหรู หรือแม้แต่ใช้ข้าวของแบรนด์เนม ส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากญาติโยมที่ไม่ได้พิจารณาว่า ของสิ่งไหนสมควรถวายหรือไม่

ควรถวาย ของบางสิ่งพระไม่จำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิต สมณเพศก็นำมาถวาย อย่างเช่น รถหรู ส่งผลให้พระสงฆ์หลายรูปติดความฟุ้งเฟ้อหรูหรา จนทำให้คนที่มองเกิดความรู้สึกเสื่อมศรัทธาในพระสงฆ์ แต่หากพระสงฆ์เห็นว่าของที่ได้รับเกินฐานะ เกินความจำเป็น ก็ต้องปฏิเสธบ้าง และที่สำคัญเวลาเข้าวัด ญาติโยมก็ควรแต่งกายให้เหมาะสม ไม่ใช่หรูหรา หรือนำของแบรนด์เนมมาถวายพระ เพราะเราต้อง



สุพัตพงษ์ แนนดี

ขอบคุณก็จะไปอยู่กับเพื่อน บางครั้งเขาไม่รู้ว่าเป็นไหนผิดหรือถูก อาจจะมีมองว่าสนุกก็ทำ ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้น พ่อ แม่ หรือครอบครัวต้องช่วยกันดูแลเด็ก หากเขารู้วิธีการดำรงชีวิตถูกต้องแล้วปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิด

**อภิสิทธิ์ นูอิน** หรือ แอม นิสิตชั้นปีที่ ๓ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บอกว่า ข่าวพระภิกษุประพฤติตัวไม่เหมาะสมส่งผลให้ประชาชนเบื่อหน่ายและเสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนา แต่อยากบอกว่าการจะนับถือพระภิกษุรูปใดนั้นขอให้ยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลัก



อภิสิทธิ์ นูอิน

อย่ายึดตัวบุคคล เพราะถ้ายึดตัวบุคคลเราจะเสียความรู้สึก ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนัก ส่วนตัวเชื่อว่าพระดียังมีอีกมาก ดังนั้นขอให้มั่นใจใน